
sþ. 211. Fyrirspurnir.
1. Til atvinnumálaráðherra um undirbúning að byggingu áburðarverksmiðju.

Frá Ingólfi Jónssyni og Páli Zóphóníassyni.

Hvað liður starfi nefndar þeirrar, sem Nýbyggingarráð skipaði til athug-
unar og undirbúnings byggingar og starfrækslu áburðarverksmiðju?

2. Til ríkisstjórnarinnar um framlag rfkissjóðs til endurbyggingar sveitabýla.

Frá Páli Zóphóníassyni og Ingólfi Jónssyni.

Hver er orsök þess, að ekki hefur verið greitt til Búnaðarbankans lögboðið
framlag, kr. 4899785.70,eins og bar að gera 1. júlí síðast liðinn samkvæmt 12. gr.
laga um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum?

a. Til ríkisstjórnarinnar um framlag ríkissjóðs til Ræktunarsjóðs Íslands.

Frá Páli Zóphóníassyni.

Hvers vegna hefur ekki enn verið greitt til Ræktunarsjóðs hið árlega fram-
lag ríkissjóðs, eins og ber að gera samkvæmt 3. gr. laga nr. 66 1947?

ll. Til ríkisstjórnarinnar um lánsfjáröflun til Ræktunarsjóðs íslands.

Frá Páli Zóphóníassyni og Ingólfi Jónssyni.

Hvað hefur verið gert og hvað hyggst rikisstjórnin að gera til þess að hrinda
í framkvæmd 8. gr. laga nr. 66 1947?


